

Số: 04 /CT-UBND

Sông Lô, ngày 24 tháng 12 năm 2018

CHỈ THỊ

**Về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo
an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân năm 2019**
(Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/02/2019)

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm nói riêng đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của huyện, của tỉnh; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động kêu gọi, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự của các tổ chức phản động, chống đối; đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiểm chế, đạt mục tiêu 3 giảm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát huy hiệu quả. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, đánh bạc, hoạt động lợi dụng các cơ sở kinh doanh như nhà nghỉ, quán karaoke... để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng chưa bền vững; tình hình tranh chấp, khiếu kiện còn tiềm ẩn phức tạp phải tập trung giải quyết; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở cơ sở còn sơ hở, thiếu sót, để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, đặc biệt là phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đảm bảo trật tự, an

toàn giao thông; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các chương trình, kế hoạch của Huyện uỷ, UBND huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm.

2. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm tại khu dân cư. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở. Có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại các bến xe, các khu vực công cộng, các điểm vui chơi, giải trí nhất là trong dịp diễn ra giải bóng đá Asian cup 2019, Lễ Noel, Tết dương lịch, các điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân 2019. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

3. Giao Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân thực hiện có hiệu quả Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân năm 2019.

- Tham mưu, phối hợp giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ đầu và tại cơ sở, không để kéo dài, phức tạp. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Xây dựng phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự tăng cường lực lượng xuống cơ sở dịp Tết Nguyên đán; xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn huyện.

- Tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; quản lý, phát hiện, đấu tranh với các nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Tập trung đấu tranh với các tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", bảo kê, cưỡng đoạt tài sản; tội phạm lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ; tội phạm đánh bạc; tình trạng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tội phạm trộm cắp tài sản. Nâng cao tỉ lệ điều tra khám phá tội phạm, phấn đấu điều tra làm rõ từ 85% trở lên các vụ phạm pháp hình sự; 100% các vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tài nguyên, môi trường, an toàn thực

phẩm, nhất là mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

- Chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra vũ trang, kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép.

- Hướng dẫn, phối hợp các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

- Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; kiên quyết không để xảy ra tụ tập, đua xe trái phép, nhất là trong dịp Lễ Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; chú trọng tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo lực lượng Quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện nghiêm Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; chỉ đạo lực lượng quân sự, dân quân tự vệ phối hợp lực lượng Công an trong công tác tuần tra phòng ngừa, xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, tạo môi trường an bình phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân.

5. Phòng Văn hóa và thông tin huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ, hội; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội; tuyệt đối không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành, tiết kiệm.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp phối hợp với Đài truyền thanh, phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, học sinh và nhân dân để tự giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chấp hành nghiêm túc Nghị định 36/CP, phối hợp với các

